

เรียน ท่านลูกค้าโครงการ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์เพลย์ นนทบุรี สเตชัน  
เรื่อง ชี้แจงกรณีโครงการ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์เพลย์ นนทบุรี สเตชัน ในโลกออนไลน์

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์เพลย์ นนทบุรี สเตชัน โดยมีผู้รับเหมาก่อสร้าง คือ บริษัท คอนสตรัคชั่น ไนน์ส์ จำกัด นั้น ทาง บริษัท ออริจิ้น คอนโดมีเนียม จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการดังกล่าว ใคร่ขอชี้แจงข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

1. เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. โดยอุบัติเหตุเกิดจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งคุมการก่อสร้างบันไดหนีไฟ ทำให้บันไดที่หล่อจากภายนอกที่คอนกรีตกำลังยกวางชั้น 20 ตกลงมากระแทก จนถึงบันไดชั้น 16 ซึ่งมีชั้นส่วนบางชั้นตกลงมาบริเวณแผงกันฝุ่น (Protection) ส่งผลให้แผงกันฝุ่นบางส่วน ตั้งแต่ชั้น 13-17 ตกลงมาบริเวณด้านล่างของโครงการ โดยมีบางส่วนของแผงกันฝุ่น (Protection) หล่นลงไปยังบ้านที่อยู่ใกล้เคียงจำนวน 3 หลัง โดยที่ทางบริษัทออริจิ้นฯ และ บริษัท คอนสตรัคชั่น ไนน์ส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ ได้เข้าไปดูแลและแสดงความรับผิดชอบทันที
2. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ภายหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้สั่งให้ผู้รับเหมาหลักของโครงการ หยุดดำเนินงานก่อสร้างทันที และให้ดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลนครนนทบุรี เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
3. ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
4. วันที่ 12 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลนครนนทบุรี สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย เข้าตรวจสอบเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริเวณโครงสร้างที่เกี่ยวข้องของอาคาร ที่เป็นส่วนของบันไดหนีไฟ ผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ไม่มีความเสียหายต่อโครงสร้างหลักของอาคาร โดยทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย ให้ข้อเสนอแนะแก่ทางโครงการ ควรนำหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือ เข้ามาร่วมตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างบริเวณดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยในการอยู่อาศัย

5. จากเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้าง ตามกำหนดการเดิมที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีเจตนาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความสำคัญกับการส่งมอบโครงการที่อยู่อาศัย คุณภาพและปลอดภัยไปยังผู้บริโภคเสมอมา โดยบริษัทจะเร่งติดตามตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด้วยความเคารพอย่างสูง  
บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด